



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ffd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

มาเลเซีย

- สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย

● สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
(วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘)

เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักข่าวบีบีซี/สำนักข่าววีโอเอ รายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงการกักขังผู้ต้องหาโดยไม่ต้องไต่สวน ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียระบุว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรงชาวอิสลาม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ระบุว่า รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะนำพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายมาใช้บังคับเพื่อกักขังหรือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากกองกำลังรัฐอิสลามหรือ ไอเอส (IS)

ด้านนายฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียขององค์กร Human Rights Watch ได้แถลงว่า การกักขังตัวผู้ต้องสงสัยโดยไม่ต้องไต่สวน เป็นการผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งการกระทำที่เป็นอันตรายนั้นได้เกิดขึ้นอีกโดยการนำกฎหมายมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน (ISA) ซึ่งได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีและวุฒิสภาจะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา ๒ วันภายหลังจากที่ตำรวจได้ประกาศกักขังตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน ๑๗ คน ซึ่งเชื่อว่า กำลังวางแผนการก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์

ด้านนายซาอิด ฮามิดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ได้กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมที่อายุน้อยที่สุด มีอายุเพียง ๑๔ ปี เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ต้องสงสัยได้วางแผนการก่อการร้ายเพื่อโจมตีสถานีตำรวจ ธนาคาร และค่ายทหารเพื่อจัดหาอาวุธ

อนึ่ง รัฐสภามาเลเซียเป็นระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิกปัจจุบัน ๒๒๒ คน เป็นสตรี ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๖) สภามีวาระ ๕ ปี มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือ H.E. Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia

ส่วนสภาที่สองคือวุฒิสภา (Senate) มีสมาชิกปัจจุบัน ๕๙ คน เป็นสตรี ๑๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๑) ทั้งนี้ วาระของสมาชิกภาพขึ้นอยู่กับการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ วาระละ ๓ ปี ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือ H.E. Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Nika Ujang

ที่มา : <http://www.voanews.com/content/malaysian-lawmakers-approve-new-security-law/2709434.html> สำนักข่าววีโอเอ วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

: <http://www.bbc.com/news/world-asia-32194636> สำนักข่าวบีบีซี วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

: www.cia.gov

: www.ipu.org วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

นางสาวธวัชรา มุสิกโปดก
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘